



Tời cuờc họp với lãnh đờo Quốc hội, các thành viên Chính phủ và đời diờn các cỏ quan quyờn lờc, ngày 2/9/2019, Tờng thờng Volodymyr đã công bố 15 nhiờm vụ hàng đờu chính quyờn mớ i cỏn trờn khai thỏc hiờn trong thờ i gian gờn nhỏt:

1. Mỏ cỏa thờ trờng đờt nông nghiỏp

Tờng thờng yêu cỏu sốn thờo và đờ xuỏt vớ i Quốc hội đờ luật vớ thờ trờng đờt nông nghiỏp và bãi bỏ lờnh cỏm bán đờt nông nghiỏp, đờn trờc ngày 1/10/2019. Quốc hội cỏn xem xét thờng qua luật vớ thờ trờng đờt nông nghiỏp đờn trờc ngày 1/12/2019.

Tờng thờng yêu cỏu giỏ i thích cho ngỏ i dân hiỏu rờng số không ai bỏ thờc đờt đờt và viỏc mỏ cỏa thờ trờng đờt nông nghiỏp chỏ nhỏm phát trờn mô hình kinh doanh trang trờ i thờ i Ucraina và bỏo vớ quyờn lời cỏa ngỏ i số hỏu đờt.

Tình hình cũng yêu cầu đến hết năm 2020 phải có một dự án thông tin và đã phân bổ vào kho dự trữ của Cơ quan địa chính.

2. Tái cấu trúc

Đến trước ngày 1/10/2019, Quốc hội Ucraina phải thông qua luật xóa bỏ danh mục các công sở thuộc sở hữu nhà nước không thuộc diện tái cấu trúc. Chính phủ được giao nhiệm vụ lên danh sách các công sở chi nhánh không được tái cấu trúc. Đến ngày 1/12/2019, phải bàn giao cho Quốc hội công bố ít nhất 500 doanh nghiệp nhà nước cần, để triển khai tái cấu trúc thông qua hệ thống dữ liệu ProZorro. Cũng trong khoảng thời gian này, Chính phủ phải bắt đầu chuyển đổi công trình tái cấu trúc các doanh nghiệp lớn và kêu gọi các nhà đầu tư. Phiên bản đầu tiên, theo lộ trình tái cấu trúc, cần diễn ra trước ngày 1/4/2020.

3. Cải cách kinh tế tài chính

Đến ngày 1/10/2019, Quốc hội phải thông qua luật sửa đổi các văn bản pháp quy về phải hợp nhất năng lực của nhà nước để cải thiện trình độ và tài chính, nhằm phân chia công năng giữa Ngân hàng Quốc gia Ucraina, Ủy ban trái phiếu và Thị trường chứng khoán.

4. Khuyến khích đầu tư

Đến ngày 1/10/2019, Quốc hội phải thông qua dự luật về cải thiện tác động của nhà nước và nhân dân, dự luật về thuê mướn tài sản công. Đến ngày 1/12/2019, Chính phủ phải triển khai các cuộc đàm phán và ký hợp đồng phân chia sản phẩm và ngành doanh nghiệp tái cấu trúc khai thác tài nguyên. Đến ngày 1/1/2020, Quốc hội phải thông qua luật về khuyến khích hoạt động đầu tư và tăng cường bảo vệ đầu tư nước ngoài.

5. Cải thiện môi trường kinh doanh

Tờng thờng Zelensky giao nhiệ m vớ cho các cớ quan hớ u quan, đờ n trờ c ngày 1/10/2019 phớ i tờ o đờ u kiế n cớ n thiế t đờ các ngân hàng thờng mớ i có thờ giớ m lấi suố t tín đờ ng, tờ o đờ u kiế n cho giớ i kinh doanh vay vớ n và thờ chớ p.

Đờ n ngày 1/1/2020, Quố c hớ i cớ n đờ m bớ o hoàn thiế n và thông qua Bớ luố t Lao đờ ng. Cũng trong khoế ng thờ i gian này, Chính phớ phớ i phê duyế t kớ hoế ch tháo bớ sớ can thiế p cớ a nhà nớ c trong hoế t đờ ng kinh doanh, chuyế n đờ i viế c cớ p phép sang hình thờ c đờ n tờ , đờ n giớ n hóa trình tờ và giớ m giá đờ ch vớ hòa mớ ng đờ n và khớ đờ t cho giớ i kinh doanh và ngớ i dân.

Đờ n trờ c ngày 1/10/2019, Chính phớ phớ i soớ n thờ o và đờ xuố t vớ i Quố c hớ i đờ luố t vớ Cớ quan đờ u tra tài chính. Đờ n trờ c ngày 1/12/2019, Quố c hớ i phớ i thông qua luố t này.

6. Minh bớ ch hóa nớ n kinh tờ

Đờ n ngày 1/10/2019, Chính phớ phớ i soớ n thờ o và đờ xuố t vớ i Quố c hớ i các đờ luố t vớ hớ p pháp hóa ngành kinh doanh cớ bớ c và khai thác hớ phách. Thờ i hớ n đờ Quố c hớ i thông qua các đờ luố t này - trờ c ngày 1/12/2019.

Đờ n ngày 1/12/2019, các cớ quan hớ u quan có trách nhiệ m thu hớ p các lĩnh vớ c kinh doanh trá hình, trờ ng phớ t nớ ng các hình thờ c kinh doanh trong bóng tờ i.

Cũng trong khoế ng thờ i gian này, Chính phớ phớ i tiế n hành kiế m toán toàn bớ và chớ n chớ nh lớ i các cớ quan quớ n lý đờ liế u, nghiê n cớ u và chuế n bớ đờ u kiế n cho viế c triế n khai tờ chớ c bớ u cớ đờ n tờ và đờ u tra dân sớ đờ n tờ .

7. Phát triế n hớ tờ ng

Đờ n ngày 1/11/2019, Quố c hớ i phớ i thông qua luố t vớ giao thông đờ ng thờ y trong nớ c. Đờ n ngày 1/1/2020, Chính phớ phớ i tờ chớ c đờ u giá thí đờ m đờ chuyế n đờ i hai cớ ng biế n “Olivia” và “Kherson” sang hình thờ c hớ p tác công - tờ .

án

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Zelensky tuyên bố tại cuộc họp là đấu tranh chống "tham nhũng thế kỷ XXI", tại phòng có thể chống và tại phòng gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế và an ninh quốc gia, tại phòng môi trường, để ngăn ngừa việc khai thác trái phép khoáng sản, chống phá rừng, tại phòng để vì lợi ích của thành viên.

Tổng thống yêu cầu tiến hành thanh lý toàn bộ hệ thống tòa án, bắt đầu từ cấp cao nhất. Đến cuối năm 2019, phải bổ sung hơn 2000 thẩm phán mới, thông qua Ủy ban tối cao và sát hạch trình để thẩm phán, số để cấp cấp tại tại trong thời gian sớm nhất.

Chính phủ để giao nhiệm vụ để ngày 1/1/2020 tiến hành thanh lý và để mới nhân sự nhieu cấp quan nhà nước mang chức năng kiểm soát: Các để chính, Các tài nguyên để cha chết, Các quan thanh tra xây dựng và kiến trúc, Các quan thanh tra giao thông và Các quản lý để để ng bộ Ukraina.

12. Tăng cường tiềm lực quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Zagorodniuk để giao nhiệm vụ soạn thảo dự luật sửa đổi những văn bản luật liên quan tới xây dựng quân để có khả năng chiến đấu cao; soạn thảo và thông qua Kế hoạch quốc phòng, bao gồm các biện pháp tăng cường bộ đội và để tân quân, chống xâm lược.

13. Thực hiện phân quyền giữa trung ương và địa phương

Tổng thống Zelensky yêu cầu nhất thiết phải hoàn thành quá trình phân quyền giữa trung ương và địa phương, trong đó có vấn đề bàn giao quyền lực trên thực tế, phân bổ tài chính và các nguồn lực tại địa phương. Đến hết năm 2020, Quốc hội và Chính phủ phải xác định để để các quy tắc cụ thể cùng với thể chế các cơ quan hành chính của nhà nước tại địa phương, xác định giới hạn của mỗi hành chính, hoàn thành việc chuyển nhượng các công để để địa phương và cấp tại các cơ quan chính quyền hành pháp tại địa phương. Thể chế bộ luật chính quyền để địa phương theo khu vực hành chính mới.

14. Phát triờn đờa phờờng

Đờn cuời năm 2019, Chính phờ và Quờc hời phời thông qua chiờn lờờc mời cờa nhà nờờc vờ phát triờn đờa phờờng, giai đờn 2021-2027, đờm bờo sờ đờng hiờu quờ nguờn lờc cờa Quờ phát triờn đờa phờờng, cũng nhờ các chờờng trờnh ngân sỏch vờ phát triờn đờa phờờng. Đờn ngày 1/12/2019, Chính phờ phời hoàn thành viờc sỏn thờo chiờn đờch truyờn thông, đờ giời thớch cho nguời dờn vờ kờ hoờch cời cách khời dờn sinh.

15. Cời tờ cờ quan an ninh

Tờng thờng Zelensky lờnh đờo Cờc An ninh Quờc gia Ucraina (SBU) lờn kờ hoờch tờng thờ vờ cời tờ ngành an ninh, sỏn thờo đờ luờt sỏ đời các vờn bờn pháp quy vờ hoờt đờng cờa SBU, đờ luờt vờ thông tin mờt và kớch hoờt cờ chờ đờm bờo hoờt đờng cờa cờ quan tình bỏo Ucraina.

Quờc Thành. Theo Delo.